

TẾT MẬU THÂN Ở DO THÁI



Khoảng 6:30g thứ bảy 7/10/2023, khi đa số người Do Thái ở các thành phố dọc theo “khu Gaza” còn say giấc điệp trong ngày nghỉ lễ Shabbab, thì họ bị đánh thức bởi các hồi còi báo động liên tục, cùng lúc với những tiếng nổ vang trời, những tiếng đạn xé tai: Do Thái đang bị Hamas, một tổ chức quân sự Hồi Giáo Palestine, lãnh đạo khu Gaza (Do Thái), tấn công. Từ các “phi-cơ-không-người-lái”, từ vô số hỏa tiễn từ Gaza pháo vào, từ những đồ bộ ở bãi biển Zikim, và dọc theo “biên giới” Gaza – Do Thái, hàng trăm tay súng Hamas đã phá hủy các hàng rào điện tử hiện đại nhất thế giới, tràn qua, tấn công các cơ quan phòng ngự, tàn sát thường dân, bắt khoảng 150 con tin, đa số là trẻ em và phụ nữ!

Ngay lập tức, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và ra lệnh quân đội Do Thái trả đũa ngay. Hôm sau, 8/10, chính phủ Do Thái đặt đất nước vào tình trạng chiến tranh, chính thức tuyên chiến với nhóm Hamas!

Cán cân quân sự (dĩ nhiên) nghiêng hẳn về Do Thái, với 180,000 quân nhân và 465,000 quân trừ bị (réserviste), cùng các chiến cụ hiện đại nhất nhì thế giới, so với 20,000 tay súng của Hamas. Nếu Iran (và một vài ba quốc gia Hồi Giáo) là đồng minh lớn của Hamas thì sau lưng quân đội Do Thái là chính người. Do Thái! Trả lời kêu gọi các thành phần đối lập tham gia “chính phủ Đoàn Kết quốc gia” của Thủ tướng, ông Banny Gantz, lãnh tụ đối lập, đã tuyên bố “Không còn liên minh hay đối lập, chỉ có mỗi một năm đằm

đề đập kẻ thù” (“Il n’y a plus de coalition ni d’opposition”, ajoute Gantz. “Il n’y a plus qu’un seul poing pour frapper l’ennemi.”)!

Gaza là vùng đất Do Thái lấy được từ Ai Cập trong trận chiến 6 ngày năm 1967, dưới sự chỉ huy của Tướng Độc Nhân Moshe Dayan, đến 2005 thì rút lui nhưng vẫn kiểm soát không phận và hải phận khu Gaza. Khoảng 2 triệu người Palestine sống ở Gaza, dưới quyền kiểm soát của nhóm Hamas, từ năm 2007!

Tấn công Do Thái hôm 7/10 có lẽ, nhóm Hamas muốn đánh dấu 50 năm cuộc chiến Yom Kippur, khi Do Thái bị một số quốc gia Ả Rập (chủ yếu là Ai Cập, Syrie) liên kết tấn công từ ngày 6/10/1973 đến 26/10/1973, gây khủng hoảng dầu hỏa trên thế giới mà chúng ta, VNCH, bị ảnh hưởng lây!

Cho đến hôm nay, 10/10, có 900 tử vong phía Do Thái, 700 phía Palestine, hàng ngàn người bị thương cả hai phía. Nhưng ghê gớm nhất là cuộc thảm sát những người trẻ tham dự lễ hội âm nhạc Nova, ở Réim, cách khu-Gaza 6km, quy tụ hàng ngàn (?) người, đại đa số là các thanh niên, thiếu nữ (nhiều người ngoại quốc Anh, Mỹ, Đức, Pháp, v.v.). Theo lời một số nhân chứng, chỉ khoảng 30 phút, sau khi nghe tiếng súng nổ, một nhóm binh sĩ Hamas đã từ đâu tràn tới, nã súng ngay vào đám đông đang túa chạy. Trong phần tin tức trên đài M6 (Pháp) chiều qua, có chiếu đoạn video thu cảnh một người trẻ giả bộ nằm chết dưới một chiếc xe, khi khám phá ra, một tay súng Hamas đã chạy tới, bắn ngay vào người thanh niên đáng thương này! Như trong một cuộc đi săn... người! Tàn nhẫn và khôn nạn biết bao!!! 260 thi thể thanh niên, thiếu nữ tham dự lễ hội, nằm rải rác khắp một vùng đất rộng lớn!!! Bị bắn mà không hiểu vì sao bị bắn?!!

Chiều qua, chính phủ Do Thái cho hay đã tiêu diệt nhiều phiến quân Hamas đang len lỏi trong một số thành phố, để phá hoại và giết người!

Lúc đầu, hay tin, tôi đã liên tưởng ngay đến một cuộc chiến tranh vượt biên giới, của một quốc gia đánh lén một quốc gia, tuy rằng “khu-Gaza” không là một quốc gia, và các hàng rào cô lập xung quanh không phải là biên giới ghi trên bản đồ quốc tế. Một “mùa thu đỏ lửa” Do Thái. Như “mùa hè đỏ lửa” 72 Việt Nam Cộng Hòa! Nhưng không. Càng biết thêm tin tức, tôi càng thấy rõ, ngày lễ Sabbath, ngày lễ hội Simchat Torah năm nay, là cái “Tết Mậu Thân” của người Do Thái!

Cũng là lợi dụng ngày lễ thiêng liêng, nhân lúc người ta “cúng kiến”, vui chơi mà... đánh lén vào nhiều thành phố! Cũng là pháo kích, đốt nhà dân, đánh đặc công! Cũng là các màn thảm sát thường dân vô tội không nương tay. Cũng là bắt “con tin” (như đã bắt ông Nguyễn Văn Đãi, đại biểu vùng 1 của chính phủ VNCH, Huế 68, như đã lừa Hòa Thượng Thích Đôn Hậu (Nguyễn đức Tùng phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường), v.v. Khác chăng ở đây, lính Hamas giết kẻ thù Do Thái, trong khi, năm 68, là người Việt Nam giết người Việt Nam!!!

Theo bản tin FranceInfo sáng nay, vẫn còn một số đặc công Hamas đóng chốt trong một vài thành phố. Tiếc là bây giờ thì hơi trễ, nếu không, ông Netanyahu có thể liên lạc Đại tá... Biệt Cách Dù Phan văn Huân, ông này sẽ gửi thẳng em Hồ Xám (Thiếu tá Phạm châu Tài) qua là... xong ngay. Đánh đặc công là nghề của chàng mà!

Tuy không có quốc gia Palestine nhưng có “chính quyền Palestine” (PNA/Palestinian National Authority) dưới sự điều hành của Tổng Thống M. Abbas, người kế thừa Arafat, cho 2 vùng “tự trị” (dân sự và an ninh nội địa): khu–phía–Tây, nơi người Do Thái và Palestine “sống chung hòa bình”: khu Do Thái (chính quyền Do Thái), khu Palestine (chính quyền “tự trị” của ông Abbas) và “khu Gaza” (41km x 10km), dưới quyền kiểm soát của nhóm Hamas. Cách đây vài năm, trong chuyến du lịch mấy ngày ở Do Thái, tôi có dịp đi qua “khu–Tây” của người Palestine: một xóm mà nhà lá nhiều hơn nhà ngói!

Ông Abbas theo đường lối ôn hòa, tìm hòa bình trong đối thoại, trong khi phe Hamas chủ trương dùng “bạo lực cách mạng” để “giành thắng lợi”, “đánh cho Do cú, đánh cho Thái nhào”!

Lịch sử là một lặp lại. Cuộc “Tổng công kích và nổi dậy” (!) năm 68 của quân “giải phóng”, được lặp lại ở Do Thái, lần này, với “lực lượng vũ trang” Hamas.

Hamas bị Hoa Kỳ, khối Liên Âu, và một số cường quốc xem là một lực lượng khủng bố!

BP

10/10/2023



Nguồn: Internet eMail by th chuyển

*Đăng ngày Thứ Ba, October 10, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*